



Vượt lên ảnh hưởng dịch bệnh ngành hải quan quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ

Thực hiện nhiệm vụ thu NSNN trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, ngành hải quan đã triển khai quyết liệt các giải pháp tăng thu ngân sách. Đồng thời, chủ động hỗ trợ, tạo thuận lợi tối đa cho DN trong thực hiện thủ tục xuất nhập khẩu.

Năm 2021, nhiệm vụ thu NSNN mà Quốc hội và Bộ Tài chính giao cho Tổng cục Hải quan là 315.000 tỷ đồng, chỉ tiêu phân đấu là 331.000 tỷ đồng. Xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm, nên ngay từ đầu năm, toàn ngành đã triển khai quyết liệt các giải pháp tăng thu ngân sách. Theo đó, Tổng cục Hải quan đã ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP, Nghị quyết số 02/NQ-CP về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và dự toán NSNN năm 2021, cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2021 của Chính phủ. Ngoài ra, thực hiện nghiêm yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ và Bộ Tài chính về các giải pháp cấp bách tháo gỡ khó khăn cho DN ứng phó với dịch Covid-19, Tổng cục Hải quan đã tạm dừng các cuộc làm việc theo kế hoạch thanh tra, kiểm tra sau thông quan trong năm, tập trung đẩy

mạnh công tác thu thập, phân tích thông tin để phát hiện sớm dấu hiệu vi phạm của DN. Đồng thời, chỉ đạo các cơ quan hải quan tại các cửa khẩu sân bay quốc tế triển khai thông quan nhanh hàng hóa, đặc biệt là hàng viện trợ phục vụ công tác phòng, chống dịch; triển khai thí điểm cơ chế một cửa quốc gia và giám sát tự động tại sân bay quốc tế Nội Bài, Tân Sơn Nhất. Theo Tổng cục Hải quan, đối với các khu vực phải thực hiện giãn cách xã hội, hoặc cách ly theo quy định phòng chống dịch, cơ quan hải quan đã triển khai đa dạng các hình thức hỗ trợ DN. Cụ thể, tại khu vực tiếp nhận hồ sơ, cơ quan hải quan đã bố trí màn hình để DN tra cứu danh sách và điện thoại của công chức nếu cần hỗ trợ thông tin; tổ chức kiểm hóa, thanh khoản hồ sơ ngay tại hiện trường, rút ngắn thời gian thông quan hàng hóa.

Cùng với những thay đổi, thích ứng trong cách thức quản lý, giám

sát thu, ngành hải quan tiếp tục tăng cường sử dụng công nghệ thông tin, đảm bảo việc thông quan hàng hoá thông suốt trong thời kỳ dịch Covid-19 bùng phát. Theo đó, thủ tục hải quan hoàn toàn được thực hiện bằng phương thức tự động thông qua Hệ thống VNACCS/VCIS với hơn 99,65% DN tham gia tại 100% các đơn vị hải quan trên phạm vi toàn quốc. Cùng với đó, quy trình nộp thuế điện tử và tinh thần sẵn sàng túc trực hỗ trợ qua Zalo, điện thoại của cơ quan hải quan các cấp đã giúp hàng hoá luôn được đảm bảo thông quan kịp thời. Nhờ đó, trong 5 tháng đầu năm, kim ngạch xuất nhập khẩu của các nhóm hàng nguyên liệu sản xuất xuất khẩu đều tăng. Tính đến ngày 7/6/2021, số thu ngân sách do toàn ngành hải quan thực hiện đạt 166.993 tỷ đồng, bằng 53% dự toán, đạt 50% chỉ tiêu phân đấu, tăng 29% so với cùng kỳ năm trước.

Mặc dù thu ngân sách 5 tháng năm 2021 tăng khá so với một số năm gần đây, nhưng Tổng cục Hải quan nhận định, nhiệm vụ từ nay tới cuối năm sẽ còn nhiều khó khăn, do diễn biến dịch bệnh trong và ngoài nước dự báo vẫn còn nhiều phức tạp, rủi ro cao, đặc biệt, tình hình dịch bệnh phát sinh tại các khu công nghiệp ảnh hưởng không nhỏ đến sản xuất hàng hoá xuất khẩu. Vì thế, trong những tháng tới, toàn ngành hải quan tiếp tục nắm bắt, phân tích, đánh giá sát diễn biến thu ngân sách của từng tháng để đảm bảo hoàn thành tốt chỉ tiêu dự toán thu ngân sách cả năm. Bên cạnh việc phòng chống dịch, toàn ngành đẩy mạnh các giải pháp tạo thuận lợi thương mại, khơi thông dòng chảy hàng hóa xuất nhập khẩu và nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới. Nhất là tiếp tục sử dụng tối đa hiệu suất, tiện ích của công nghệ thông tin để kịp thời giải quyết các vướng mắc của DN, tạo thuận lợi cho việc lưu thông hàng hoá. **PV**